

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๓/๙๐๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10250
รับที่(อีเมล)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 8.40 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๑๐๓๘

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้องค์การมหาชนทั้งสองประเภท คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ต้องได้รับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ได้แก่ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓๖ แห่ง เริ่มจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์บทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระยะที่ ๒ ได้แก่ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน ๒๔ แห่ง เริ่มประเมินความคุ้มค่าเมื่อดำเนินการระยะที่ ๑ ครบ ๕ ปี

๒. เห็นชอบให้องค์การมหาชนดำเนินการสมทบงบประมาณจากเงินทุนสะสมหรือรายได้ขององค์การมหาชนในอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนกำหนด เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใช้ในการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนตามรอบของการประเมินต่อไป

๓. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เช่น กรอบการประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทิน และขั้นตอนการดำเนินงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน รวมถึงการกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดภายใต้กรอบข้อเสนอดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำกรอบการประเมินความคุ้มค่า ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการประเมินการดำเนินงานขององค์การมหาชนในระยะยาว โดยเฉพาะความสามารถในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและความคุ้มค่าในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยผลการประเมินจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติการกิจขององค์การมหาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือทบทวนบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน หรือทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ขององค์การมหาชน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้องค์การมหาชนทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนในระยะยาวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เช่น กรอบวงเงิน กรอบการประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทิน และขั้นตอนการดำเนินงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดภายใต้กรอบข้อเสนอดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการระยะแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินทุนสะสมหรือรายได้ขององค์การมหาชน นั้น เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือกับองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าการที่จะให้องค์การมหาชนใช้เงินทุนสะสมหรือรายได้ขององค์การมหาชนเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินความคุ้มค่าชัดหรือแย้งกับข้อกฎหมายที่แต่ละองค์การมหาชนกำหนดหรือไม่ เนื่องจากตามนัยมาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินขององค์การมหาชน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการขององค์การมหาชนโดยเฉพาะ การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนนำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th